



ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลและได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงาน ให้เข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลสำหรับการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำหรับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ซึ่งเป็นตำแหน่งระดับควบ และมีผู้ครองตำแหน่งอยู่นั้น ให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ประเมินบุคคล โดยให้มีคณะกรรมการประเมินบุคคล ที่ อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แต่งตั้งช่วยพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล และให้ดำเนินการตามความเหมาะสม

ในการนี้ การประเมินบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือสำนักงาน ก.พ. และประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ข้างต้น ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ คณะที่ ๒ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป/นักทรัพยากรบุคคล/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์/นักประชาสัมพันธ์/นักวิชาการศาสนา ระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลและได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงาน จำนวน ๒ ราย ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

สำหรับผู้ที่มิรายชื่อตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ ให้ดำเนินการตามประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ข้อ ข. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดทำแบบคำขอประเมินผลงาน พร้อมเอกสารผลงานและข้อเสนอแนวความคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน ฉบับสมบูรณ์ จำนวนอย่างละ ๔ เล่ม (ต้นฉบับ ๑ เล่ม สำเนา ๓ เล่ม) เข้าเล่มด้วยสันพลาสติก ซึ่งต้องเป็นตามรูปแบบที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนด และจัดส่งในคราวเดียวกัน ภายใน ๓ เดือน นับตั้งแต่วันที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประกาศนี้ โดยสามารถจัดส่งได้ตามช่องทาง ดังนี้

๑. จัดส่งด้วยตนเองที่สำนักงานเลขาธิการกรม ฝ่ายบริหารทั่วไป ในวัน และเวลาราชการ ซึ่งถือว่าวันที่สำนักงานเลขาธิการกรม ฝ่ายบริหารทั่วไป ประทับตรารับแบบคำขอประเมินผลงาน พร้อมผลงาน และข้อเสนอแนวความคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน เป็นวันที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับคำขอประเมินผลงานพร้อมเอกสาร

๒. จัดส่งทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ส่วนพิเศษ (EMS) โดยเจ้าหน้าที่ของถึง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่อยู่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ และให้วงเล็บมุมซอง ด้านล่างซ้ายว่า “การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ” ในวัน และเวลาราชการ โดยถือวัน และเวลาที่ไปรษณีย์ประทับตรารับต้นทางเป็นวันที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับคำขอประเมินผลงานพร้อมเอกสาร หากเลยกำหนดเวลาราชการจะถือว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับคำขอประเมินผลงานพร้อมเอกสาร เป็นวันทำการถัดไป

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกที่ไม่ได้จัดส่งผลงานและข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงานฉบับสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าไม่มีความประสงค์ที่จะขอเลื่อนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำหรับผู้ใดประสงค์จะทักท้วงผลงานของบุคคลดังกล่าว สามารถทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศนี้ โดยจัดส่งเอกสารทักท้วงมาที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ทักท้วงมีเจตนาถั่นแถ้งหรือมีเจตนาแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้รายงานต่อผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เพื่อดำเนินการทางวินัยกับผู้ทักท้วงต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางสาวชุตินญา แก้วมณี)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลและได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงาน ให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
แนบท้ายประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด/เลขที่ ที่คัดเลือก	ชื่อ-นามสกุล /ตำแหน่ง/ระดับ/เลขที่/สังกัด	ผลงานที่จะขอรับการประเมิน	สัดส่วนผลงาน (ร้อยละ)	ผู้ร่วมจัดทำผลงาน /สัดส่วนของผลงาน (ร้อยละ)	ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน	หมายเหตุ
๑	นักวิชาการศาสนา ระดับชำนาญการ เลขที่ ๙๑๐ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา	นางสาวนาตยา เกิดเดชา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เลขที่ ๙๑๐ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา	รายงานผลโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๐๐	-	แนวทางการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดสมุทรสงคราม	
๒	นักวิชาการศาสนา ระดับชำนาญการ เลขที่ ๔๔๙ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์	นางสาวสุดารัตน์ นิโสภา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เลขที่ ๔๔๙ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์	การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์ วัดและการพัฒนาวัด จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๐๐	-	การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้พัฒนาศาสนสถาน ในวัด จังหวัดนครพนม	

Handwritten signature in blue ink.